

CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN HỌC VIỆN TRONG NHỮNG NĂM ĐỔI MỚI

NGÔ TUẤN NGHĨA

Bí thư Đoàn Thanh niên Học viện

Là thành viên của hệ thống chính trị của Học viện, đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện và sự chỉ đạo của Đoàn cấp trên, Đoàn Thanh niên Học viện là cánh tay đắc lực của Đảng bộ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Đảng, kế tục sự nghiệp vẻ vang của Học viện trong tương lai. Cùng với quá trình phát triển về mọi mặt của Học viện, Đoàn Thanh niên Học viện từng bước trưởng thành và đóng góp nhất định vào sự nghiệp chung.

Cho đến những năm đầu đổi mới, đội ngũ cán bộ Học viện đa số có tuổi đời và thâm niên công tác cao. Lớp cán bộ trẻ mà Học viện mở ra năm 1978, gồm các cán bộ, chiến sỹ trong quân đội được tuyển về, đa số đã quá tuổi đoàn. Số cán bộ được tuyển dụng hằng năm hầu hết đã trải qua công tác thực tiễn hoặc đã qua đào tạo chuyên môn. Đoàn Thanh niên, do vậy có quy mô nhỏ, số đoàn viên được bổ sung trong các năm không nhiều.

Những năm 1996 - 1997, thực hiện chủ trương bổ sung cán bộ trẻ cho các đơn vị nghiên cứu và giảng dạy, một số lượng lớn sinh viên tốt nghiệp các trường đại học được tuyển dụng, hầu hết trong tuổi Đoàn. Đội ngũ đoàn viên vì vậy tăng nhanh. Từ đó đến nay, số đoàn viên thanh niên Học viện có 2 lần

tăng đột biến: Lần 1, khi Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Viện Mác -Lênin hợp nhất và đổi tên thành Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh (1996), đoàn viên tăng lên 118 đồng chí. Lần 2, năm 2000, Học viện tuyển lớp "Cán bộ trẻ" gồm 50 học viên để đào tạo bổ sung nguồn giảng viên, nghiên cứu viên, đoàn viên thanh niên tăng lên 162 đồng chí. Từ đó đến nay, quy mô tương đối ổn định với trên 140 đoàn viên.

Chất lượng của đội ngũ đoàn viên không ngừng được nâng lên. Số người được đào tạo các chuyên ngành khoa học Mác-Lênin tăng. Đến nay, trên 50% đoàn viên có trình độ cử nhân chính trị, cao cấp lý luận và tương đương; 100% đoàn viên thuộc khối nghiên cứu và giảng dạy tại Trung tâm Học viện có trình độ từ đại học trở lên, trong đó có trên 40 thạc sỹ, tiến sỹ, nhiều người được đào tạo tại nước ngoài. Số đoàn viên có trình độ ngoại ngữ C trở lên chiếm hơn 60%. Trên 80% đoàn viên là đảng viên. Hầu hết đoàn viên sử dụng thành thạo và ứng dụng có hiệu quả các phương tiện công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Đoàn viên có trình độ chính trị, chuyên môn cao, sống có lý tưởng, hoài bão, tư tưởng tích cực, mang trong mình "sức trẻ".

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên tại Học viện luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc, sự động viên, ủng hộ của lãnh đạo các đơn vị. Công tác tại một trung tâm quốc gia về đào tạo cán bộ của hệ thống chính trị, trung tâm nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh nên tuổi trẻ Học viện nhận thức rõ vai trò, nhiệm vụ, trách nhiệm chính trị - xã hội của mình, nhận thức sâu sắc yêu cầu ngày càng cao của công tác giảng dạy và nghiên cứu khoa học, thể hiện tinh thần học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn.

Bên cạnh những thuận lợi là cơ bản, tuổi trẻ Học viện cũng phải nỗ lực phấn đấu để vượt qua những khó khăn, thách thức. Làm việc ở một trung tâm đào tạo cán bộ trung cao cấp, nghiên cứu các vấn đề lý luận và tổng kết thực tiễn, để đáp ứng yêu cầu công việc, mỗi cán bộ trẻ phải tập trung mọi nỗ lực vào việc học tập nâng cao trình độ chuyên môn ở trong và ngoài nước, do vậy thời gian dành cho các hoạt động phong trào không nhiều.

Trong thời kỳ đổi mới, tổ chức Đoàn và phong trào thi đua của tuổi trẻ Học viện đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuổi trẻ Học viện tham gia tích cực các cuộc vận động, các phong trào thi đua do Trung ương Đoàn phát động, luôn gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của Học viện. Cùng với phát động các phong trào, Đoàn thanh niên triển khai nhiều hoạt động chiều sâu, tổ chức tìm hiểu lịch sử đất nước, lịch sử phong trào công nhân và lao động quốc tế, truyền thống cách mạng như: Tìm hiểu 60 năm lịch sử Nhà nước Việt Nam, tìm hiểu 55 năm truyền thống anh hùng về

vang của Học viện,... tổ chức gặp mặt nhân chứng lịch sử: gặp gỡ các cựu chiến binh kháng chiến chống thực dân Pháp, sinh hoạt chuyên đề về tư tưởng Hồ Chí Minh, về các tấm gương anh hùng của liệt sỹ Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc... tổ chức các hoạt động về nguồn, như: thăm Khu Di tích lịch sử Côn Sơn, Khu di tích lịch sử Pác Bó, Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nghệ An, Khu lưu niệm đồng chí Trần Phú, Nhà tù Sơn La, An toàn khu Định Hóa, thăm Nhà lưu niệm của Học viện tại xã Bình Thành (Định Hóa, Thái Nguyên),... và giao lưu với tuổi trẻ Hòa Bình, Bắc Kạn,... qua đó góp phần giáo dục truyền thống lịch sử và nâng cao tri thức thực tiễn.

Cùng với tiến trình đổi mới đất nước, sự phát triển của Học viện, tuổi trẻ Học viện không ngừng học tập, nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng ngày càng tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra. Nhiều cán bộ trẻ thuộc lớp đoàn viên đầu đổi mới (1993-1996) đã trưởng thành, có học vị tiến sỹ, hầu hết đoàn viên về công tác tại Học viện những năm 1996-1997 đến nay đã là thạc sỹ, nhiều đồng chí làm nghiên cứu sinh ở trong và ngoài nước.

Số cán bộ trẻ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài không ngừng tăng qua các năm. Năm 1998 có 1 đồng chí; 1999 có 2 đồng chí; 2002 có 4 đồng chí; 2003 có 5 đồng chí; 2004 có 7 đồng chí; 2005 có 8 đồng chí,... theo học các chương trình cao học và nghiên cứu sinh tại nước ngoài. Đến năm 2008, Đoàn thanh niên Học viện có 26 thạc sỹ, 32 học viên cao học trong nước, 8 nghiên cứu sinh trong nước và 4 nghiên cứu sinh tại nước ngoài.

Nhìn lại chặng đường đã qua, tuổi trẻ Học viện hôm nay tự hào về những thành tích học tập, rèn luyện phấn đấu, những đóng góp của các thế hệ đoàn viên thanh niên vào sự lớn mạnh của Học viện; tạo nên truyền thống của tuổi trẻ Học viện. Đó là nguồn động lực thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay kế thừa, phát huy để tiếp bước sự nghiệp vẻ vang của Học viện.

Trong hoạt động nghiên cứu khoa học, với tinh thần tuổi trẻ xung kích sáng tạo, các thế hệ cán bộ trẻ với ý chí và nghị lực, tinh thần nghiên cứu độc lập sáng tạo, hầu hết các đoàn viên đều từng bước tiếp cận với công tác nghiên cứu khoa học độc lập. Số công trình được xã hội hóa tăng hằng năm, riêng 3 năm 2001- 2003 đã có 368 bài viết của đoàn viên đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành, trên 500 bài báo, trên 400 chuyên đề thuộc các đề tài khoa học các cấp. Nhiều đoàn viên đã tham gia viết các chuyên đề giáo trình, tài liệu tham khảo phục vụ nghiên cứu và giảng dạy.

Đoàn Thanh niên Học viện đã chủ trì nhiều đề tài khoa học các cấp, trong 10 năm (1998 – 2008), đã chủ trì thực hiện 6 đề tài đạt chất lượng tốt, có giá trị lý luận và thực tiễn, như đề tài: *Phát huy vai trò thanh niên đồng bằng sông Hồng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; Tư tưởng của các nhà kinh điển về tính tất yếu của thời kỳ quá độ thông qua một số tác phẩm tiêu biểu...* Đoàn đã chủ trì nhiều hội thảo, tọa đàm khoa học như: *Tư tưởng Hồ Chí Minh về rèn luyện đạo đức cách mạng cho thanh niên, Tuổi trẻ Ph.Ăngghen - Mùa xuân của một thiên tài...*

Đoàn thanh niên luôn đặc biệt chú trọng công tác xây dựng nội dung, kế hoạch, quy

trình giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng ủy xem xét kết nạp. Kết quả là đến nay có hơn 80% đoàn viên được đứng trong hàng ngũ của Đảng.

Tham gia các hoạt động xã hội, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ trẻ em nghèo học giỏi, Đoàn Thanh niên Học viện đã tổ chức tặng quà cho các em học sinh học giỏi của xã Bình Thành, nơi đặt cơ sở đầu tiên của Học viện.

Thực tiễn đang đặt ra yêu cầu rất cao đối với cán bộ Học viện. Để đáp ứng yêu cầu thực tế, mỗi đoàn viên cần không ngừng biến sự đào tạo thành quá trình tự đào tạo, tích cực tiếp cận với những vấn đề thực tiễn một cách sáng tạo để vươn tới trở thành những nhà nghiên cứu, giảng dạy có chuyên môn sâu, vững vàng đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Với những phong trào sôi nổi của tuổi trẻ để phấn đấu trở thành cán bộ “vừa hồng vừa chuyên”, tuổi trẻ Học viện đã, đang và sẽ nỗ lực phấn đấu, góp sức mình thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Quyết định 100-QĐ/TW ngày 22-10-2007 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, xây dựng Học viện ngày càng vững mạnh về mọi mặt.

Trong lịch sử 60 năm xây dựng và trưởng thành của Học viện, những năm đổi mới là thời kỳ Học viện có sự phát triển mạnh mẽ, sâu sắc, thế hệ trẻ Học viện cũng có sự trưởng thành lớn lao, góp phần hun đúc truyền thống của Học viện mang tên Bác Hồ kính yêu.